



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
14 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์แนวหน้า ศูนย์ข่าวแปซิฟิก เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ เว็บไซต์ js100</p> <p>ข่าวสด ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีถูกนักการเมืองบางคน และกลุ่มผู้สนับสนุนให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิดตำหนิ ว่า การเมืองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่หากปล่อยให้ใช้สารพิษต่อไป สุขภาพของคนไทยทั้งประเทศจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆ หากต้องการทำงานรับใช้ประชาชน ให้เอานโยบายมาแข่งกัน หรือหากสนับสนุนสารพิษให้เอาข้อมูลมาคานกัน หรือยื่นให้คกก.วัตถุอันตรายพิจารณาก่อนลงมติ ส่วนกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย พร้อมลาออกทั้งคณะ หากผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งเป็นคกก.วัตถุอันตรายโหวตสนับสนุนให้ใช้สารพิษต่อไปนั้น หากรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยของกระทรวงไหนคุมผู้ได้บังคับบัญชาไม่อยู่ ก็สมควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก สำหรับคณะกรรมการฯ ในสัดส่วน สธ. มีปลัด สธ. และเลขาธิการอยู่. ทั้ง 2 คน ประกาศชัดเจนแล้ว จึงไม่เป็นห่วง ส่วนคนอื่นเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา</p> <p>การประชุมคกก.วัตถุอันตราย 22 ต.ค.นี้ คาดว่าก.เกษตรฯ จะส่งเรื่องการแบน 3 สารเคมี ตามมติคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เข้าสู่การพิจารณาแน่นอน ส่วนที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้คกก.วัตถุอันตรายลงมติเปิดเผยนั้น ต้องหารือในที่ประชุมก่อนเพราะเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ส่วนรายชื่อคกก.ชุดใหม่ 27 ราย ไม่ใช่แค่สัดส่วนสธ.ที่โดนตัด แต่ก.อุตสาหกรรมและก.เกษตรฯ ก็ถูกตัดด้วย</p> <p>ด้าน นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค. สมาพันธ์ฯ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและก.มหาดไทย ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะสรุปผลการยกเลิกการใช้สารเคมี และยังขอเข้าพบนายเฉลิมชัยและ น.ส.มนัญญา ภายใน 15 วัน ซึ่งวันที่ 22 ต.ค. หากคกก.วัตถุอันตรายมีมติแบนสารเคมี 3 ชนิด จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองทันที</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข และภาคประชาชน อยากให้ที่ประชุมคกก.วัตถุอันตรายมีมติยกเลิกใช้ 3 สารเคมี เนื่องจากรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วยที่จะให้ยกเลิก ดังนั้นตัวแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ควรมีความเห็นเป็นอื่น</p> <p>เพจเฟซบุ๊กไบโอไทย ระบุว่า เวียดนามแบนพาราควอตไปแล้วเมื่อเดือน ก.พ. 2562 ขณะที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแบนพาราควอตในวันที่ 1 ม.ค. 2563 นอกจากนี้ เวียดนามยังห้ามนำเข้าสารไกลโฟเซตด้วย ดังนั้นข้ออ้างเรื่องต้นทุนและการไม่สามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านนั้นใช้ไม่ได้ หากรัฐบาลยังใช้สารพิษนี้ต่อไปประเทศไทยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง</p> <p>องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ระบุว่า มีความเป็นห่วงต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและระบบนิเวศโดยรวม สืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ที่กล่าวว่าการยกเลิก 3 สารพิษ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจับตามูท่าทีของนายกฯ ว่าจะรับผิดชอบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนในเรื่องนี้อย่างไร</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.พัฒนารักษ์ อำนวยรมสเรช เลขานุการ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการใช้สารเคมีที่รัฐบาลต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดแต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลัง จึงอยากเสนอให้นายกฯ เร่งออก พ.ร.ก.เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง ให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับรมว.สร. ในส่วนของสสจ.ตรัง ได้สั่งการให้รพช. รพ.สต. ทุกแห่งขึ้นป้ายประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยเจ้าหน้าที่รพ.สต. และ อสม. จะเข้าให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และให้มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากสารเคมีอื่นๆ รวมทั้งจะทำโครงการสุ่มตรวจเจาะเลือดคัดกรองประชาชนหาสารเคมีในเลือด เพื่อเฝ้าระวังรักษาต่อไป</p>	-
<p>ข่าวสด</p>	<p>งานบุญปลอดเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผยว่า สร.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ให้งานประเพณีที่จะเกิดขึ้นหลังจากออกพรรษาเป็นงานประเพณีปลอดเหล้า เริ่มจากการสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าการดื่มสุรามีความเสี่ยงต่อสุขภาพ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	ประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน จึงขอเชิญชวนประชาชนและชุมชนต่างๆ จัดงานประเพณีปลอดเหล้า ซึ่งนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ครอบครัว และอยากให้ผู้ที่สามารถงดเหล้าครบพรรษา ไปสู่การงดเหล้าตลอดชีวิตให้ได้	
แนวหน้า	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงปิดเทอมมักพบข่าวเด็กจมน้ำบ่อย จากข้อมูลกรมควบคุมโรค ปี 2561 มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 681 คน เฉพาะเดือนต.ค. เสียชีวิต 64 คน เป็นเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 2 เท่า ส่วนใหญ่อายุ 5-14 และ 5-9 ปี บางเหตุการณ์เสียชีวิตมากกว่า 3 คน ส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สาเหตุมาจากขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด การลงไปช่วยคนจมน้ำ เล่นน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยลอยตัว ที่สำคัญยังพบการช่วยเหลือเด็กจมน้ำโดยอัมพาดบ่า ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดและทำให้เด็กขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประชาชนต้องคอยเป็นหูเป็นตา ตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง รวมทั้งร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นผลักดันให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) อย่างน้อยตำบลละ 1 ทีม เพื่อป้องกันการจมน้ำในชุมชน หากพบคนจมน้ำให้โทรแจ้งที่หมายเลข 1669 หรือหน่วยพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ระหว่างรอให้จับคนจมน้ำนอนบนพื้นราบแห้งและแข็ง ถ้าไม่หายใจให้ทำ CPR จากนั้นนำส่งรพ.ทุกราย</p>	-
ข่าวสด	<p>โฆษณาสถานพยาบาลเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การแข่งขันในด้านธุรกิจของรพ.เอกชนและคลินิกเพิ่มสูงขึ้น หลายแห่งจึงใช้การโฆษณาดึงดูดประชาชนให้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะผ่านสื่อโซเชียล อาจมีผู้ไม่หวังดีใช้การโฆษณาเท็จ โ้อวดเกินจริง สำหรับข้อความห้ามใช้ในการโฆษณาสถานพยาบาลที่พบนำมาใช้บ่อย ได้แก่ เก่งที่สุด/เหนือกว่า/ผู้เชี่ยวชาญ/ระดับโลก/แห่งแรก/คืนความอ่อนเยาว์ได้ในครั้งเดียว/ถึง 99%/เห็นผลทันที/หายทุกโรค/หมอเทวดา ฯลฯ หากพบให้แจ้งเบาะแสมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมฯ โทร.0-2193-7057 หรือสสจ.ในพื้นที่</p>	-
ข่าวสด	<p>ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ คือภาวะที่ต่อมน้ำเหลืองเกิดการอักเสบและบวมขึ้นจนมีขนาดใหญ่กว่าปกติ อาจเกิดบริเวณเดียวหรือหลายบริเวณพร้อมกัน มีทั้งแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ การอักเสบของช่องปากและช่องคอจากเชื้อแบคทีเรีย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแผล และการอักเสบของเต้านม ขา อวัยวะเพศ หรือต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อโดยตรง วิธีป้องกัน คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลรักษาความสะอาดผิวหนัง เล็บ ช่องปาก และระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือเกิดบาดแผล ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น</p>	-
ข่าวสด เว็บไซต์ nationtv	<p>ดวงกันกระดก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ดวงกันกระดกเป็นแมลงที่พบมากในช่วงปลายฤดูฝน อาการผื่นผิวหนังอักเสบจากดวงกันกระดกขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษที่สัมผัส จะมีอาการหลังสัมผัส 8-12 ชม. ลักษณะเป็นผื่นแดงหรือเป็นรอยไหม้ รูปร่างมักเป็นทางยาวตามรอยปาดของมือที่บี้แมลง</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผื่นบริเวณใบหน้า รอบดวงตา หรือบริเวณผิวหนังอ่อน มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่าที่อื่น อาการอักเสบจะหายในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เมื่อสัมผัสแมลงกันกระดกให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ หรือเช็ดด้วยแอมโมเนีย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์</p>	-
เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p>ประกันสุขภาพต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการกงสุล ทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) นำร่องในกลุ่มชาวต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไป ทุกรายที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพ ให้ได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีกลไกและยกระดับการคุ้มครองชาวต่างชาติในด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวมักพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรต้องเดินย่ำน้ำหรือแช่เท้าในน้ำเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู ควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานาน กรณีมีบาดแผลที่เท้าห้ามลงน้ำโดยเด็ดขาด หากเสี่ยงไม่ได้ควรสวมรองเท้าบูตหรือรองเท้าน้ำ กินอาหารที่ปรุงสุกสะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือน กำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรค หากมีประวัติลุยน้ำโคลนก่อนเจ็บป่วยหรือสงสัยเป็นโรคฉี่หนู ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 48 ชั่วโมง</p>	-
เดลินิวส์	<p>เปิดคลินิกแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รอง นพ.สสจ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพร ตามนโยบาย "เจ็บป่วยคราใด ไข้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์" โดย สธ.กำหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการเป็นทางเลือกประชาชนในการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

